



ThaiMediaPR

HOME ABOUT US ADVERTISE CONTACT US RULES ผ่าข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

About Us Contact Us ผ่าข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ADVERTISE Rules

รถตู้เข้าVIPตรัง รถใหม่ป้ายแดง - หรรษา ปลอดภัย
รถตู้เข้า vip ตรัง สะอาดเน้นปลอดภัย ตกแต่งจากร้าน ยนต์เจริญ เต็มรูปแบบ vanviptrang.com/

BUS & TRUCK '17 ค่ายรถแห่โชว์นวัตกรรมรถ

Added by admin on October 10, 2017.

Saved under ยานยนต์

Tags: BUS & TRUCK '17 ค่ายรถแห่โชว์นวัตกรรมรถ

📄 โฆษณาโดย Google

รถ ตู้

รถ 6 ล้อ



BUS & TRUCK '17 ค่ายรถแห่โชว์นวัตกรรมรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ

BUS & TRUCK '17 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษงานรถใหญ่ระดับอาเซียนจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 14 โดยในปีมีการจัดงานที่เน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการนำเทคโนโลยีที่ ยอดนิยมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ

ค่ายแบรนด์ดังแห่ร่วมโชว์นวัตกรรม

ภายในงาน BUS & TRUCK '17 นอกจากจะมีแบรนด์รถใหญ่ต่างๆมากมาย อาทิ เมอร์เซเดส-เบนซ์, ฮีโน่, โฟoton, ไอวีโก้, MAN, จงทอง ฯลฯ ซึ่งนำรถรุ่นเด่นที่เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ มาให้ผู้ชมงานได้เลือก และยังมีสินค้านวัตกรรม ที่จะมาเปิดตัวในงาน เช่น เครื่องเสียง24V ของ Distar ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับรถบัส รถบรรทุกโดยเฉพาะ และถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ผลิตเครื่องเสียง 24V , Fersa ตลับลูกปืนล้อรถขนส่งขนาดใหญ่จากประเทศสเปน มาเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีสินค้าในกลุ่มสินค้า GPS Tracking ก็เตรียมระบบ GPS Tracking มาโชว์ทั้ง Solution สำหรับรถขนส่งสาธารณะ การจัดการขนส่งรูปแบบใหม่ การติดตามและตรวจสอบยานพาหนะแบบเรียลไทม์ด้วยระบบ 3G ผ่านระบบคลาวด์ และมีสินค้าประเภทอะไหล่ เครื่องมือช่างแบบไร้สาย ผ้าใบสไลด์ด้านข้างคลุมรถบรรทุก ยางรถใหญ่ อื่นๆอีกมากมาย

ผู้ชมงานจะได้พบกับนวัตกรรมรถขนส่งที่มีคุณภาพสูง โอกาสในการพบปะกลุ่มผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าจากหลากหลายประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและอัปเดตเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังสามารถสอบถามข้อมูล รายละเอียด ได้จากพนักงานผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ ในตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงสามารถทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้แต่ละแบรนด์จะมีการแข่งขันกันในการทำการตลาด จึงมีการจัดโปรโมชั่น ทั้งด้านราคาและบริการ ส่วนลด ของแถม การผ่อนจ่าย และสิทธิพิเศษอีกมากมาย ที่จัดเต็มเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

จุดพบปะผู้ผลิตผู้ขายหนุ่ธุรกิจEECปีนี้อยอดทะล600ล้า่น

นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเทอร์เน็ตชั่นเนล จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของงานตลอดจนแนวโน้มธุรกิจด้านรถเพื่อการพาณิชย์ในปัจจุบันว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เรามุ่งหวังให้งานนี้เป็นเวทีให้คนในวงการได้มีโอกาสแสดงสินค้านวัตกรรมและสร้างโอกาสในการพบปะกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่จากหลากหลายประเทศ โดยภายในงานจะมีรถใหญ่จากหลากหลายค่ายชั้นนำมารวมตัวในทีเดียว ส่วนแนวโน้มของธุรกิจด้านรถเพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังมาแรง และการผลักดันจากภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนการลงทุนในด้านการส่งออกอย่างเต็มที่ ผลักดันให้ธุรกิจนี้เดินหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการต่างพยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ”นายศุภแมนกล่าว

นอกจากนวัตกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการได้แสดงศักยภาพประชันเทคโนโลยี นวัตกรรมเปิดโอกาสเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ EEC (Eastern Economic Corridor Development) รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ และ ชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ “Detroit of the East” เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค เป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ ‘ประเทศไทย 4.0’ อีกด้วย

เพื่อตอบโจทยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้า BUS & TRUCK '17 ได้รับความสนใจจากทั้งผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน และมีผู้เยี่ยมชมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า100 ราย เป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศประมาณ 20 % ไทย 80% และจำนวนผู้เข้าชมงานตลอดสามวัน น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 คน

จัดสัมมนาเปิดโลกทัศน์พร้อมประกวดโชว์รถ

ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ร่วมรับฟังสัมมนาฟรี จากเหล่าบรรดาครูชั้นนำของประเทศ บรรยายให้ความรู้ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินสภาวะการตลาด การขนส่ง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในอนาคตมีกิจกรรมสนทนาการสดมันส์ การประชันและแสดงโชว์ แสง-สี-เสียง รถโดยสาร ที่เดียวในโลก THAILAND TOUR THEQUE และยังการเปิดพื้นที่เพื่อรวม Community ผู้ชื่นชอบในการแต่งสวยรถบรรทุก ที่จะมาอวด แสง-สี ครั้งยิ่งใหญ่พบกับ TRUCK LIGHT SHOW กลุ่มขนส่งสามารถร่วมกิจกรรม Test Drive ที่ค่ายรถใหญ่ชั้นนำหลากหลายแบรนด์ นำมาให้ได้สัมผัสและทดลองขับเพื่อทดสอบสมรรถนะ เปิดโอกาสในการสัมผัสนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงทำให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

ในการจัดงานในครั้งนี้BUS & TRUCK '17 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ โดยบริษัท ทีทีเอฟ อินเทอร์เน็ตชั่นเนล จำกัด ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ อาทิกรมการขนส่งทางบก ,สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ,สมาคมขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ไทย ,สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ,สมาคมอุตสาหกรรมตัวถังรถบรรทุกและรถพ่วงไทย ,สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย, สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย ,สมาคมระบบขนส่งและการจราจรอัจฉริยะไทย, สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เป็นต้น

องค์กรเอกชนชี้BUS & TRUCK'17ส่งผลดีธุรกิจขนส่ง

นายทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสหพันธ์ฯ มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนงาน BUS & TRUCK '17 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ด้วยสาเหตุที่ว่าเป็นธุรกิจของคนไทยด้วยกันเอง ทำให้ภาวะเศรษฐกิจมีความเคลื่อนไหวและที่ผ่านมมาได้จัดงาน BUS & TRUCK มาตลอดทุกปี ไม่มีปีไหนต้องหยุดชะงักเลย แม้จะมีอุปสรรคจากอุทกภัยและเศรษฐกิจที่ตกต่ำก็ตาม

สำหรับการจัดงาน BUS & TRUCK '17 จะส่งผลประโยชน์ต่อตลาดขนส่งให้ได้พบกับรถใหญ่รุ่นใหม่จากยี่ห้อต่าง ๆ ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะนำนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีระดับสูงนำมาแสดงให้ชม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่กลุ่มขนส่งต้องการสิ่งใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดต้นทุนได้ “นายทองอยู่กล่าว

คาดว่าจะจัดงานในปีนี้จะมียอดการจองและยอดขายมูลค่าไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท เรียกได้ว่าตอบโจทย ครบเครื่องและจัดเต็ม ส่วนจะตื่นตาตื่นใจ น่าติดตามแค่ไหน อัปเดตกันได้ในงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 14 BUS & TRUCK '17 วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560ตั้งแต่เวลา11.00 – 19.00 น. ณ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯบนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทีทีเอฟ อินเทอร์เน็ตชั่นเนล จำกัด โทร. 0-2717-2477 ext. 115 หรือ